

Số: /HD-GD&ĐT

Lạc Thủy, ngày tháng 9 năm 2023

HƯỚNG DẪN

Thực hiện công tác Thi đua, Khen thưởng năm học 2023 - 2024

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục;

Căn cứ Quy chế Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Hướng dẫn số 13/HD-HĐTĐKT ngày 28/11/2022 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh về thực hiện một số nội dung về công tác thi đua, công tác khen thưởng;

Căn cứ Hướng dẫn số 2670/HD-SGD&ĐT-VP ngày 14/9/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện công tác Thi đua, Khen thưởng năm học 2023 - 2024;

Thực hiện Hướng dẫn số 07/HD-TĐKT ngày 13/5/2021 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện Lạc Thủy về việc Hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưởng ngành Giáo dục; Quyết định số 1458/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của UBND huyện Lạc Thủy về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Cụm, khối thi đua.

Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) hướng dẫn các đơn vị, trường học thực hiện công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm học 2023 - 2024 như sau:

I. THỰC HIỆN CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC TRONG NĂM HỌC 2023 - 2024

1. Phát động phong trào thi đua tại các trường học với 2 hình thức tổ chức thi đua: Thi đua thường xuyên và thi đua theo đợt. Thực hiện đăng ký giao ước thi đua giữa các tập thể, cá nhân của từng trường học và giữa các trường học trong khối thi đua. Trọng tâm là cam kết, giao ước thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2023-2024 theo chủ đề **“Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”**. Chủ động, tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện có hiệu quả kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học

2023 - 2024 của ngành giáo dục ban hành kèm theo Quyết định số 2457/QĐ-BGD&ĐT ngày 23/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 29/8/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 06/9/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2023-2024 trên địa bàn huyện Lạc Thủy.

- Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn ngành; xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp thực sự gương mẫu, là tấm gương cho học sinh, sinh viên noi theo. Đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, việc làm cho học sinh, sinh viên; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh xây dựng văn hóa học đường, chú trọng xây dựng văn hóa ứng xử lành mạnh, phát huy những giá trị tích cực về thuần phong, mỹ tục, nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết.

- Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả phù hợp với tình hình thực tiễn của từng đơn vị, trường học. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”, gắn với các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động và việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nâng cao nhận thức về vai trò của công tác thi đua, khen thưởng, coi thi đua là động lực để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Chủ động phát hiện, biểu dương và nhân rộng các tấm gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong toàn ngành.

- Các trường học trực thuộc tổ chức đăng ký thi đua theo các nội dung, các tiêu chí thi đua cụ thể về các danh hiệu thi đua đối với tập thể, cá nhân theo các quy định hiện hành về thi đua, khen thưởng của Nhà nước.

- Kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tại các cơ sở giáo dục; tổ chức phát động và chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua trong đơn vị, đảm bảo cho phong trào phát triển đúng định hướng, có hiệu quả thiết thực. Xét chọn những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của đơn vị, trình các cấp (*theo thẩm quyền*) xét các tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng.

2. Đánh giá, tổng kết các phong trào thi đua yêu nước tại các trường học năm học 2022-2023 và các nhiệm vụ, giải pháp công tác thi đua, khen thưởng năm học 2023-2024

Nội dung tổng kết và nhiệm vụ, giải pháp công tác thi đua cần bám sát Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ; Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/7/2020 của Bộ GD&ĐT; Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND và Quyết định số 928/QĐ-UBND ngày 11/4/2018 của UBND tỉnh Hòa Bình; đặc biệt là Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022, Quy chế Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành trong Quý

IV năm 2023; Hướng dẫn số 07/HD-TĐKT ngày 13/5/2021 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện Lạc Thủy về việc Hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưởng ngành Giáo dục; Quyết định số 1458/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của UBND huyện Lạc Thủy về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Cụm, khối thi đua.

3. Gắn nội dung thi đua với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, các ngày lễ lớn của dân tộc, của địa phương, của ngành giáo dục và đào tạo; thi đua lập tích chào mừng Kỷ niệm 41 năm “Ngày Nhà giáo Việt Nam” (20/11/1982 - 20/11/2023). Tổ chức phát động phong trào thi đua phải gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của trường học; phong trào thi đua phải có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, dễ hiểu, có chỉ tiêu, nội dung, kế hoạch thực hiện cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện, khả năng tham gia của tập thể, cá nhân.

4. Các trường học tổ chức rà soát, đối chiếu thành tích đã đạt được của từng tổ chức, cá nhân để hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đăng ký các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng sát với đối tượng, tiêu chuẩn được quy định tại Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, đồng thời giúp các tổ chức, cá nhân nhận biết được những chỉ tiêu cần phấn đấu theo những lộ trình cụ thể để đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị cấp có thẩm quyền xét tặng thưởng, xét trình tặng thưởng các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng cao hơn.

5. Tổ chức đăng ký thi đua và thực hiện theo các quy định về hồ sơ, thủ tục đề nghị khen thưởng và tuyên trình khen. Triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng; các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thi đua, Khen thưởng; Quy chế Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Tổ chức đánh giá các phong trào thi đua đảm bảo thực chất, tránh bệnh thành tích, đặc biệt là phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”. Gắn kết quả công tác thi đua, khen thưởng với chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ công tác của tập thể, cá nhân.

6. Tiếp tục đổi mới công tác Thi đua, Khen thưởng bảo đảm tự nguyện, công khai, minh bạch, công bằng với các tiêu chí rõ ràng, cụ thể gắn với hiệu quả công việc được giao. Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng bảo đảm chính xác, kịp thời, khách quan. Tích cực nêu gương người tốt, việc tốt, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, bồi dưỡng những điển hình để tổ chức công nhận, tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng; coi trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để khen thưởng kịp thời, đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng, đề nghị cấp có thẩm quyền xét trình khen thưởng kịp thời nhằm thúc đẩy, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2023-2024.

7. Dự kiến, dịp kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2023), Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức Lễ trao tặng Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16.

II. KHEN THƯỞNG THÀNH TÍCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2023 - 2024

1. Nghiên cứu văn bản về thi đua, khen thưởng

- Các trường học tăng cường công tác nghiên cứu, cập nhật văn bản, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện các quy định hiện hành và các quy định mới về công tác thi đua, khen thưởng trong năm học 2023 - 2024 để bảo đảm xét chọn và đề nghị cấp có thẩm quyền tặng thưởng, xét trình tặng thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đảm bảo chính xác, chặt chẽ, đúng tiêu chuẩn tại thời điểm xét trình.

- Tích cực tham gia nghiên cứu góp ý các dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng.

- Rà soát, hoàn thiện hệ thống các văn bản chỉ đạo, các tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua đảm bảo bám sát các quy định của Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, kịp thời điều chỉnh khi có những quy định mới, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn, đồng thời đảm bảo tính công bằng, minh bạch, có tính thúc đẩy và tạo động lực thi đua phấn đấu nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, tăng năng suất lao động trong công tác giảng dạy, kết quả học tập.

2. Nội dung đánh giá và xếp loại thi đua các đơn vị

- Các Khối thi đua tiếp tục thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động cụm, khối thi đua ban hành kèm theo Quyết định số 1458/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của UBND huyện Lạc Thủy về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Cụm, khối thi đua cho tới khi có Quy định mới thay thế.

- Phòng GD&ĐT chăm điểm cho các trường học trực thuộc trên cơ sở các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn được Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp và ngành GD&ĐT giao và các tiêu chí quy định tại khoản 1, Điều 14 tại Quyết định số 1458/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của UBND huyện Lạc Thủy về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Cụm, khối thi đua.

3. Đăng ký thi đua; xét chọn, công nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng

- Các trường học trực thuộc tổ chức việc đăng ký, giao ước thi đua đối với các tập thể, cá nhân thuộc phạm vi quản lý: Gửi kết quả tổng hợp đăng ký thi đua của tập thể, cá nhân (*sau khi duyệt*) bằng văn bản điện tử về Phòng GD&ĐT, đồng thời gửi file Excel qua Email: Dtthuy.lat@hoabinh.edu.vn về Thường trực Thi đua, Khen thưởng ngành Giáo dục (*có văn bản hướng dẫn cụ thể sau*) để tổng hợp đăng ký theo quy định.

- Các Khối thi đua tổ chức phát động và ký kết giao ước thi đua: Tổ chức trước ngày 05/10/2023.

- Các Khối thi đua tổ chức sơ kết phong trào thi đua: Tháng 01/2024; tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua: Hoàn thành trước ngày 30/5/2024.

- Thủ tục và hồ sơ xét chọn, đề nghị tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thực hiện theo các quy định hiện hành (*Căn cứ xét tặng danh hiệu*

thi đua gồm có: Phong trào thi đua; đăng ký tham gia thi đua; thành tích thi đua và tiêu chuẩn danh hiệu thi đua).

4. Tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho đơn vị dẫn đầu; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho đơn vị xếp thứ Nhì, thứ Ba các Khối thi đua do Chủ tịch UBND tỉnh uỷ quyền cho Sở GD&ĐT tổ chức, quản lý

Tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 1458/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của UBND huyện Lạc Thủy về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Cụm, khối thi đua (nếu có sự thay đổi sẽ có văn bản hướng dẫn thay thế, điều chỉnh, bổ sung), cụ thể:

- Khối thi đua dưới 13 đơn vị: 01 Cờ thi đua, 01 Bằng khen cho đơn vị xếp thứ Nhì, 01 Bằng khen cho đơn vị xếp thứ Ba.

- Khối thi đua từ 13 đơn vị trở lên: 01 Cờ thi đua, 02 Bằng khen cho đơn vị xếp thứ Nhì, 02 Bằng khen cho đơn vị xếp thứ Ba.

Việc xét chọn Cờ và Bằng khen do Hội đồng TĐKT ngành thực hiện trên cơ sở đăng ký thi đua, thành tích thi đua, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua và kết quả chấm điểm đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm học 2023-2024.

5. Tặng Cờ thi đua của Chính phủ

Xét tặng cho tập thể theo quy định tại Điều 25, Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013; Khoản 2, Điều 13, Quy chế Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh cho tới khi có các văn bản quy phạm pháp luật thay thế.

6. Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tiếp tục thực hiện theo Điều 5 - Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho tới khi có Thông tư thay thế.

7. Tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”

Tiếp tục thực hiện theo Điều 6 - Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho tới khi có Thông tư thay thế. Hồ sơ đề nghị xét Kỷ niệm chương gửi về Phòng GD&ĐT trước ngày 15/3/2024.

8. Thi giáo viên dạy giỏi

Thực hiện theo Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (có hướng dẫn riêng).

9. Tuyển trình khen thưởng

- Các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thường xuyên: Trình theo tuyến huyện. Đối với các trường học xét, đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân, Hội đồng TĐKT các đơn vị trường học trực tiếp trình Hội đồng TĐKT ngành GD&ĐT tổng hợp xét, thẩm định thành tích, xét trình Hội đồng TĐKT huyện.

- Khen thưởng theo chuyên đề của ngành GD&ĐT, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”: Khi có văn bản

hướng dẫn của Sở GD&ĐT, Hội đồng thi đua ngành sẽ bình xét và tiếp trình qua Sở GD&ĐT.

10. Hồ sơ đề nghị khen thưởng.

- Thực hiện theo quy định tại phụ lục của Nghị định 91/2017/NĐ-CP cho tới khi có Nghị định thay thế và các hướng dẫn chi tiết của Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh, Bộ GD&ĐT.

- Thường trực Thi đua, Khen thưởng ngành GD&ĐT tiếp nhận các loại hồ sơ đề nghị khen thưởng năm học 2023-2024 **từ ngày 27/5/2023 đến hết ngày 05/6 năm 2023.**

Trên đây là hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm học 2023 - 2024. Phòng GD&ĐT huyện Lạc Thủy yêu cầu các trường học triển khai kịp thời và đầy đủ những nội dung trên để phong trào thi đua yêu nước trong ngành thu nhiều kết quả tốt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TP, các PTP GD&ĐT;
- Hội đồng TĐ, KT;
- Website ngành;
- Lưu: VT, TTTĐ (DT.04).

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Đức Toàn